

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1510 /UBND-TH

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2022

V/v tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm trong
quý II năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022; Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 09/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia; Kết luận số 415-KL/TU ngày 29/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ; Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 09/4/2022 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận số 415-KL/TU ngày 29/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Chủ động triển khai, tham mưu hoàn thiện các nội dung Chương trình, đề án, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo đúng quy định.

2. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Theo dõi, bám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến thế giới và khu vực có liên quan tới các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành để chủ động xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022; trường hợp giải ngân chậm, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời điều chuyển vốn chậm giải ngân cho các dự án có khả năng giải ngân vốn nhanh. Tập trung chỉ đạo tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm cuộc sống của người dân tái định cư; làm tốt công tác quy hoạch khai thác mỏ và quản lý các mỏ vật liệu, tăng cường hơn nữa quản lý chặt chẽ giá vật liệu theo quy định, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến đất rừng, đất lúa... tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thẩm định các văn bản, nhất là văn bản trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ, chặt chẽ, chính xác quy trình, thủ tục, quy định của Đảng và của pháp luật; tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách, để xảy ra vi phạm, gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

5. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các khu dân cư, khu đô thị; kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư khác trên địa bàn để bảo đảm các dự án được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Khẩn trương khắc phục những hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTTP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức về chuyển đổi số trong các tầng lớp Nhân dân; huy động tối đa mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số; chú trọng các giải pháp để bứt phá vươn lên trong phát triển trụ cột kinh tế số và xã hội số. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng (tăng cường tuyên truyền; xây dựng, ban hành Nghị quyết cắt giảm một số loại lệ phí thuộc thẩm quyền để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, địa phương;...).

7. Đẩy mạnh thực hiện một cách thực chất, có hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành nông nghiệp, công nghiệp, đẩy mạnh

tốc độ phục hồi du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà nước kết hợp huy động và lồng ghép với các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2022 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn cho người dân.

8. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi năm 2022 bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, theo chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm; công tác hỗ trợ, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống đối với người dân khi gặp rủi ro do thiên tai, dịch, bệnh. Tích cực đầu tư, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng dựa vào khai thác lợi thế tự nhiên sẵn có với các cảnh quan thiên nhiên ban tặng, di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc, đặc biệt gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương.

9. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cũng không hoang mang, bám sát tình hình để có giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch; thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc-xin, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; hoàn thành trong quý II năm 2022; đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai tiêm mũi thứ 3, có các kịch bản sẵn sàng, chủ động ứng phó với các chủng mới phát sinh.

10. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm. Rà soát các quy định pháp luật để sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi bổ sung, nhất là các quy định về đất đai, môi trường... Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phố Yên năm 2022 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

11. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên các nền tảng số, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 thực chất, linh hoạt, hiệu quả.

12. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. / *LM*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
 - Văn phòng Chính phủ;
 - Thường trực Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Bí thư: Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;
 - CVP và các PCVP UBND tỉnh;
 - Trung tâm Thông tin tỉnh;
 - Lưu: VT, TH. *40*
- Lh/CV.88/60b
LM

CHỦ TỊCH



Trịnh Việt Hùng